

ออกค่ายไปกอดน้อง ปี 4

นักศึกษา 15 สถาบัน และนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งเป็นเครือข่ายลิ่งหออาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดกิจกรรมลิ่งหออาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ “ออกค่ายไปกอดน้อง ปี 4” ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาริว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นอกจากจะนำผ้าห่มไปแจกน้อง ๆ เพื่อคลายหนาวแล้วยังมีกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ, โรงเรียนเกษตรพอเพียง, กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ และประชาชนในพื้นที่ตำบลวาริว ที่ประกอบด้วย 25 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 200 ครัวเรือน

น้องแพทตี้-นางสาวสจิวรรณ เถาว์ลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จิตอาสาหน่วยตรวจสุขภาพ ที่ชื่นชอบและออกหน่วยช่วยเหลือชาวบ้านกล่าวว่า ตนเองชอบออกมาทำกิจกรรมจิตอาสา นอกจากจะได้นำความรู้ที่ร่ำเรียนมาใช้ประโยชน์แล้ว ยังได้ความภาคภูมิใจและ

มีความสุขเมื่อเห็นรอยยิ้มของชาวบ้าน สำหรับการออกหน่วยครั้งนี้ จะแนะนำชาวบ้านเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาว จะได้ไม่เจ็บป่วยง่าย

น้องแดง-นางสาวมนัสนันท์ กัทพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักกิจกรรมตัวยงและยังรักการเป็นจิตอาสาเป็นอย่างมาก เผยว่า ทำกิจกรรมจิตอาสาตั้งแต่เรียนมัธยม ไม่เพียงแต่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม แต่กิจกรรมนี้ยังทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ฝึกการทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบมากขึ้น

“อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขเราก็อยากทำต่อไป ถึงแม้เราไม่มีทุนทรัพย์ แต่เรามีแรงกาย เรามีใจที่จะอาสา เราก็สามารถทำได้ ซึ่งลิ่งหออาสาถือว่าเป็นช่องทางที่ให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสในการทำความดี และยังได้รู้จักคนที่มีอุดมการณ์เหมือนเราด้วย”

ด้านนายเจษฎา แซ่หาง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 280 คน โดย 90% ของนักเรียนทั้งหมดเป็นชน

เผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยงอาข่า จีนยูนนาน ลาหู่ และลีซอ ครอบครัวเด็กเหล่านี้มีฐานะยากจน และเด็กส่วนหนึ่งยังไม่มีบัตรประชาชน แต่ถึงแม้เด็ก ๆ จะขาดโอกาสเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ แต่เขาก็มี



ศักยภาพที่รอการเจริญเติบโตอย่างล่าสุด เด็กที่นี่เป็นแชมป์หุ่นยนต์ว่ายน้ำขนาดเล็กระดับประเทศ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติที่สิงคโปร์ พร้อมกับคว้าแชมป์เหรียญทองด้วย ส่วนปีที่แล้วก็คว้าเหรียญเงินจากประเทศจีน

น้องจัน-จันทมณี จะเต๊า และ น้อง วิตร-จะหยอ เสาบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชน

เผ่าที่มาพักอาศัยในโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น เนื่องจากบ้านอยู่ไกลและการเดินทางลำบาก บอกว่า ตนเองและเพื่อน ๆ เกือบ 100 คน อาศัยอยู่ในโรงเรียน จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งการทำความสะดวก การปลูกพืชผักเพื่อนำมาทำอาหารกลางวัน ในอนาคต น้องจันบอกว่าอยากเป็นแพทย์ เพราะจะได้กลับมาดูแลพ่อแม่ ขณะที่น้องวิตรอยากเป็นครู จะได้กลับมาสอนน้อง ๆ ในโรงเรียน

สำหรับกิจกรรมลิ่งหออาสาได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวกว่า 50 ปี มอบเสื้อกันหนาวเพื่อให้ไอยูอุ่นแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาวปีละกว่า 30,000 ตัว ปัจจุบันมีเครือข่ายลิ่งหออาสา 100 สถาบันจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังมีการขยายเครือข่ายลิ่งหออาสาจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีเป้าหมายการออกไปช่วยเหลือสังคม.

Mr.J